

# นโยบาย ทิศทางการวิจัย พันธกิจ ในอีก 4 ปีข้างหน้า เพื่อประกอบการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2567

มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ได้พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัย พันธกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในอีก 4 ปีข้างหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พ.ศ. 2554 ดังนี้

## 1. แผนนโยบายของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนกลยุทธ์เพื่อให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ผ่านวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน คือ (N-E-W-E-R) ดังนี้

N = การสร้างงานวิจัยทิศทางใหม่ ร่วมกับผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างมีคุณภาพ

E = การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

W = การสร้างความผาสุกแก่สังคม เพื่อเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน

E = การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

R = การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ต่อสังคม เพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน

ซึ่งแผนนโยบายครอบคลุมถึงปัจจัยที่สำคัญทั้งผลิตภัณฑ์ บุคลากร การบริหารจัดการ งบประมาณ และการตลาด โดยเป็นแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่สำคัญที่แสดงถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่สำคัญ และแผนงานสำคัญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

## 2. ทิศทางการวิจัย

ให้คงไว้ซึ่งทิศทางการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อก่อตั้งหน่วยวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวี/เอดส์และโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย (Thailand HIV/AIDS and Infectious Diseases Clinical Trials Unit หรือ THAI CTU) ซึ่งได้รับทุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน และมุ่งเน้นการวิจัยหัวข้อใหม่ 4 ด้าน คือ Bio-innovation, EIDs, Environmental health และ NCDs (BEEN research) โดยมีจุดเน้นได้แก่ (1) เป็นงานวิจัยระดับมาตรฐานสากล (2) ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพที่มีความสำคัญระดับโลก และ (3) ประเด็นวิจัยสอดคล้องกับศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัยของสถาบันฯ รวมถึงสถาบันยังคงต้องศึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์ รวมทั้งปัญหาสุขภาพสำคัญในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดิม

## 3. พันธกิจ (Mission)

1. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ทั้งระดับท้องถิ่นระดับประเทศ และระดับโลก
2. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสากล
3. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน